



ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Auction )

โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านด่าน - บ้านเนินหนองมนต์ หมู่ที่ ๓,๖ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Auction โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านด่าน - บ้านเนินหนองมนต์ หมู่ที่ ๓,๖ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงานกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑.๐๐ ป้าย งบประมาณ ๗,๖๖๙,๐๐๐.- บาท ( เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ราคากลาง ๖,๕๔๑,๐๐๐.- บาท ( หกล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิยื่นขอเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( สามล้านบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรเชื่อถือ ( ผลงานนั้นต้องเป็นผลงานต่อสัญญาเดียว )
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเกาะเพชร และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างในครั้งนี้
๕. บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ ๗...ตุลาคม ๒๕๕๙.. ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๗...ตุลาคม ๒๕๕๙.. ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร เพื่อเดินทางไปยังที่สถานที่ก่อสร้าง หากไม่ดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างฯ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอหัวไทร ชั้น ๑) และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. และเข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๕-๔๒๒๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [www.sprocurement.go.th./](http://www.sprocurement.go.th/) [www.kohpetcity.go.th](http://www.kohpetcity.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๙



นายพงษ์เทพมนตรีชัยเกาะเพชร  
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร  
นครศรีธรรมราช